

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องพฤติกรรมกาเปิดรับข่าวสารทางสื่อมวลชนกับความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำผลการประเมินผลมาเผยแพร่ทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวคิดและปรับปรุงการเผยแพร่ข่าวสาร และวางแผนการใช้สื่อมวลชนที่เหมาะสมกับการให้ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์แก่ประชาชนทั่วไป การเสนอผลการวิจัยกล่าวถึง วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล การวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อมวลชนของหญิงอาชีพพิเศษ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาในการประกอบอาชีพ กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อมวลชน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาในการประกอบอาชีพ กับความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อมวลชนกับความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษ

สมมุติฐาน

การศึกษาคั้งนี้ได้ตั้งสมมุติฐานเพื่อการทดสอบดังนี้

1. ปัจจัยทางด้านประชากร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และระยะเวลาในการประกอบอาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อมวลชน

2. ปัจจัยทางด้านประชากร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาในการประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์กับความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์

3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อมวลชน มีความสัมพันธ์กับความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้างนี้ เป็นหญิงอาชีพพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดละ 2 อำเภอ จำนวนรวมทั้งหมด 380 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน

- ตอนที่ 1. เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จำนวน 4 ข้อ
- ตอนที่ 2. เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อมวลชน จำนวน 23 ข้อ
- ตอนที่ 3. เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์มีจำนวน 20 ข้อ
- ตอนที่ 4. เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์มีจำนวน 20 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบวัดครั้งเดียวการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์โดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำการสัมภาษณ์ประวัติและข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ขยันงทำความเข้าใจในการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 380 คน หลังจากที่สัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยได้นำแบบสัมภาษณ์ไปตรวจสอบก่อนวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่าได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ จำนวน 378 ชุด คิดเป็นร้อยละ 99.47 ซึ่งมีจำนวนเพียงพอสำหรับการวิจัยครั้งนี้

การวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากการทำการรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้ตรวจทานความถูกต้องสมบูรณ์ของคำตอบในแต่ละหน้าแล้วนำข้อมูลที่นำไปประมวลผลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ดังนี้

1. คำนวณหาค่าสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าร้อยละ อธิบายข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ และความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยใช้ Chi-Square

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างหญิงอาชีพพิเศษมีจำนวน 378 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.7 ระดับการศึกษาจบ ป.6 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43.9 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระหว่าง 3,001-5,000 บาท มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.1 และระยะเวลาในการประกอบอาชีพพบว่า มีระยะเวลาตั้งแต่ 1-1 ปี 11 เดือน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 25.1
2. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อมวลชน วิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่มักลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุดเมื่อเทียบกับสื่อชนิดอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 92.6 โดยมีผู้เปิดรับทุกวันถึงร้อยละ 61.1 รายการบันเทิงเป็นรายการที่กลุ่มตัวอย่างชอบดูมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48.4 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดถึงร้อยละ 79.6 สื่อมวลชนที่มีผู้เปิดรับรองลงมาได้แก่ ภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 85.2 แต่ส่วนใหญ่จะชมนาน ๆ ครั้งแล้วแต่โอกาสคิดเป็นร้อยละ 68.5 วิทยุกระจายเสียงมีกลุ่มตัวอย่างฟังมากเป็นลำดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 81.0 หนังสือพิมพ์ที่มีกลุ่มตัวอย่างอ่านเป็นลำดับที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 75.4 และนิตยสารมีกลุ่มตัวอย่างอ่านน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.1
3. ความรู้เรื่องโรคเอดส์ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ว่าโรคเอดส์คืออะไรร้อยละ 73.3 มีความรู้ว่าโรคเอดส์ติดต่อกันได้ทางใดถึงร้อยละ 96.3 มีความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ว่าควรทำอย่างไรสูงถึงร้อยละ 97.9 มีความรู้ว่าบุคคลกลุ่มใดเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์และท่านจะป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ได้โดยวิธีใดร้อยละ 95.0 แต่เมื่อถามว่าผู้ติดเชื้อโรคเอดส์เต็มขั้นใช้เวลานานเท่าไร มีกลุ่มตัวอย่างตอบถูกเพียงร้อยละ 21.2 เท่านั้น

4. พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมที่จำเป็นประจำไปเจาะเลือด เพื่อตรวจหาเชื้อเอดส์ตามกำหนดนัดทุก 3 เดือนจะจำเป็นประจำคิดเป็นร้อยละ 82.2 ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่การแพทย์และการสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคเอดส์ทำเป็นประจำร้อยละ 77.8 และสนใจสุขภาพของตนเองอยู่เสมอร้อยละ 73.0

อภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคำถามสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อมวลชนกับความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษจากการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการทดสอบสมมุติฐานได้ปรากฏผลที่น่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายผลดังต่อไปนี้

1. ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อมวลชนของหญิงอาชีพพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น วิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่มีกลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุด ร้อยละ 92.6 และเป็นสื่อที่ทำให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์มากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยข้อนี้จะสอดคล้องกับการศึกษาของกรมประชาสัมพันธ์ (2525) ที่ได้ศึกษาสำรวจทัศนคติต่อการชมโทรทัศน์ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าจำนวนเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมากถึงจำนวนร้อยละ 88 ซึ่งตรงกับผลการศึกษา ของ กาญจณี หวังนิรันดร์ (2530:49) ได้ศึกษาการเปิดรับข่าวสารกับความรู้และการป้องกันโรคเอดส์ในหญิงอาชีพพิเศษและชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า หนังสือพิมพ์เป็นสื่อกลุ่มตัวอย่างรับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 82.7 รองลงมาคือโทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ 78.2 และขัดแย้งกับผลการศึกษาของ ศิริชัย ศิริภาชะ (2525:บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการสำรวจการรับข่าวสารจากสื่อมวลชนในชนบท โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศพบว่า วิทยุเป็นสื่อมวลชนที่ถูกใช้มากที่สุดรองลงมาคือ โทรทัศน์และได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าการใช้โทรทัศน์ในชนบทเพิ่มมากขึ้น คาดว่าน่าจะเข้ามามีบทบาทแทนวิทยุในอนาคต ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าปัจจุบันนี้ช่วงเวลาได้เปลี่ยนไปทำให้อัตราส่วนในการเป็นเจ้าของวิทยุโทรทัศน์เพิ่มขึ้น เพราะราคาเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ราคาถูกลงจึงทำให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการรับข่าวสารทางวิทยุโทรทัศน์จำนวนมากขึ้น ประกอบกับวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่สามารถนำเอาสื่อหลาย ๆ อย่างมาใช้ร่วมกันทั้งภาพและเสียงทำให้เกิดความสนใจและการเรียนรู้ที่สมบูรณ์จึงทำให้กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน์มากที่สุด โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ช่อง 7

จะมีกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดถึงร้อยละ 79.6 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กรมประชาสัมพันธ์ (2525:2) ได้ศึกษาผลการสำรวจทัศนคติการชมโทรทัศน์ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่นิยมชมเป็นประจำของจำนวนผู้ชม 1,100 คน พบว่าช่อง 7 มีคะแนนสูงสุด เทพนม เมืองแมน และ สหมักดี บินตา (2525 : 3) ได้การทำการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านสุขภาพอนามัยของหญิงอาชีพพิเศษในกรุงเทพมหานคร พบว่า ร้อยละ 44 คุโทรทัศน์ทุกคืนและชอบดูโทรทัศน์ช่อง 7 มากที่สุด

2. ความรู้เรื่องโรคเอดส์ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ค่อนข้างดีดังจะเห็นได้จาก คะแนนเฉลี่ยที่มีถึง 13.82 คะแนนและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะตอบว่าการป้องกันโรคเอดส์ควรทำอย่างไร โรคเอดส์ติดต่อกันทางใด บุคคลกลุ่มใดเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์และข้อควรระวังในการป้องกันเอดส์ แต่ส่วนใหญ่ตอบไม่ถูกว่าผู้ติดเชื้อเอดส์แล้วจะเป็นโรคเอดส์เต็มขั้นใช้เวลาานเท่าไร ผลของการศึกษารังนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ กาญจนี ทวีงศิริอำนวย (2530 : บทคัดย่อ) ซึ่งศึกษาการเปิดรับข่าวสารกับความรู้และการป้องกันโรคเอดส์ในหญิงอาชีพพิเศษ และชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า เมื่อวัดความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ส่วนใหญ่ตอบถูกว่าโรคเอดส์คืออะไร ติดต่อกันได้อย่างไร โรคในกลุ่มไหนมีความเสี่ยงต่อโรคเอดส์สูง ผู้วิจัยเห็นว่าการที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ค่อนข้างดีนั้น เนื่องจากในช่วงปี 2530 - 2534 ทางกระทรวงสาธารณสุขและองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพยายามเผยแพร่ข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง แต่รายละเอียดของความรู้เรื่องโรคเอดส์ส่วนใหญ่ยังตอบไม่ถูกจึงเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ต่อไป

3. พฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม ในการป้องกันโรคเอดส์ที่ ทำเป็นประจำค่อนข้างดี ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำได้แก่ไปเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อเอดส์ตามกำหนดนัดทุก 3 เดือน ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่การแพทย์ สนใจสุขภาพของตนเอง เสมอแต่การบริการแขกโดยที่แขกขอมใช้ถุงยางอนามัยก่อนมีเพศสัมพันธ์นั้นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลของการศึกษาของโสภาส พูลนิทัศน์ สมชาย ศุภผล และอรุณ แสงปัดสา (2533:15) ได้ศึกษาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการใช้ถุงยางอนามัย ของหญิงอาชีพพิเศษอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พบว่าพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยให้บ้างไม่ให้บ้างร้อยละ 70.8 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าหญิงอาชีพพิเศษส่วนใหญ่จะมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ดีโดยเฉพาะในเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน

โรคเอดส์แต่พฤติกรรมในการใช้ถุงยางอนามัยยังไม่ดีพอ

4. การวิจัยส่วนที่เป็นสมมุติฐาน

สมมุติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยทางด้านประชากร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาในการประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อมวลชน ผลการทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติพบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางภาพยนตร์ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และภาพยนตร์ส่วนรายได้จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ สัญญา สัญญาวัฒน์ และสุพิศรา เพชรมณี (2526 : บทคัดย่อ) ซึ่งศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนที่มีต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ของประชากรมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการรับสื่อ สอดคล้องกับการศึกษาของ เจริญ บุญชาติชัย (2535 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในจังหวัดปัตตานีพบว่า กลุ่มคณะกรรมการกลางที่มีการศึกษาสูงจะมีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนมากกว่ากลุ่มคณะกรรมการกลางที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่าและจากการศึกษาของ กาญจน์หวังภีรอำนวย (2530 : บทคัดย่อ) ซึ่งศึกษาการเปิดรับข่าวสารกับความรู้และการป้องกันโรคเอดส์ในหญิงอาชีพพิเศษและชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ระดับการศึกษาสูงทำให้การเปิดรับข่าวสารทั่วไปและข่าวสารโรคเอดส์จากวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร มากขึ้นตามไปด้วย และยังพบว่า ถ้าอายุมากขึ้นการรับข่าวสารทั่วไปทางภาพยนตร์จะน้อยลง ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าผู้ที่มีอายุเพิ่มขึ้นรายได้จะน้อยลงทำให้การไปดูภาพยนตร์ก็จะน้อยลงด้วย สำหรับผู้ที่มีการศึกษาสูงสามารถที่จะทำความเข้าใจกับเนื้อหาของข่าวสารได้ดีกว่า โดยเฉพาะข่าวสารทางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และผู้ที่มีรายได้สูงจะมีกำลังพอที่จะหาซื้อนิตยสารได้มากขึ้นจึงทำให้มีพฤติกรรมที่อ่านนิตยสารมากขึ้นด้วย

สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยทางด้านประชากรมีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องโรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ การวิจัยครั้งนี้พบว่าระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องโรคเอดส์และอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ กล่าวคือ ผู้ที่มีการศึกษาคำจะมีความรู้เรื่องเอดส์ต่ำ ส่วนผู้ที่มีการศึกษาสูงก็จะมีความรู้เรื่องโรคเอดส์สูง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุจินทร์ ปิ่นนาโง (2534 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการรับรู้ข่าวสารของประชาชนชนบทและ

เขตเมือง ในอำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานี พบว่าระดับการศึกษาสูงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารของประชาชนทั้งเขตชนบทและเขตเมือง

ผู้วิจัยเห็นว่า การให้การศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงจะไม่มีเนื้อหาในเรื่องโรคเอดส์ แต่การให้การศึกษาสามารถที่จะเพิ่มพูนความรู้ด้านอื่น ๆ เพื่อนำไปหาความรู้เพิ่มเติมหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว จึงทำให้ผู้ที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าสามารถที่จะรับรู้ในเรื่องโรคเอดส์ได้ดีกว่า

สมมุติฐานที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องโรคเอดส์และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ การวิจัยครั้งนี้พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางหนังสือพิมพ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ กล่าวคือ ผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์บ่อยจะมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กาญจน์ หวังถิรอำนาจ (2530 : 85) ได้ศึกษาการเปิดรับข่าวสารกับความรู้และการป้องกันโรคเอดส์ในหญิงอาชีพพิเศษ และชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า การเปิดรับข่าวสารทั่วไปและข่าวสารโรคเอดส์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้และการป้องกันโรคเอดส์ ซึ่งผู้วิจัยได้เห็นว่า สมมุติฐานที่ 3 นี้ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางภาพยนตร์ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องโรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ซึ่งอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างนี้มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางภาพยนตร์สูง จะทำให้มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อมวลชนชนิดอื่น ๆ น้อยลง ฉะนั้นความรู้เรื่องโรคเอดส์และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ก็จะลดลงตามไปด้วย

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้

จากการศึกษาผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อมวลชนกับความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงอาชีพพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย

1. การเผยแพร่ข่าวสารโรคเอดส์ทางสื่อมวลชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นควรจะเน้นการเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุโทรทัศน์ให้มากเนื่องจากเป็นสื่อมวลชนที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างเองก็มีความคิดเห็นว่าสื่อมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน์ให้ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์มากที่สุดเช่นกัน

2. ความรู้เรื่องโรคเอดส์เบื้องต้นนั้น หญิงอาชีพพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้เรื่องโรคเอดส์ค่อนข้างดีมาก แต่ในรายละเอียดของโรคเอดส์ยังมีความรู้ที่น้อย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ที่เป็นรายละเอียดลงไปด้วย จะทำให้เข้าใจในเรื่องโรคเอดส์ดีขึ้น เนื่องจากถ้ามีความรู้เรื่องโรคเอดส์เพียงเบื้องต้นอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิด เพราะอาการของโรคอาจจะไปใกล้เคียงกับโรคอื่นทำให้ผู้ที่รู้เพียงเบื้องต้นเกิดความกังวลเกินกว่าเหตุ

3. ด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องเน้นในเรื่องการชักจูงใจให้หญิงอาชีพพิเศษและประชาชนทั่วไป ให้ความรู้เรื่องช่องทางอนามัยในการป้องกันโรคเอดส์ น่าจะมีการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคเอดส์ขึ้น อย่างจริงจังและต่อเนื่องและสื่อมวลชนที่จะส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ที่คืบหน้าได้แก่ หนังสือพิมพ์

การให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารจากสื่อมวลชน เป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วยกันต่อต้านโรคเอดส์จากผลการศึกษาที่พบว่าการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องโรคเอดส์ ดังนั้นนอกจากจะรณรงค์และ โฆษณาให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารเรื่องโรคเอดส์แล้ว ควรจะคำนึงถึงการจัดการศึกษา เพื่อที่จะยกระดับของประชาชนกลุ่มนี้ให้สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้เปิดรับข่าวสารความรู้เรื่องโรคเอดส์ทางโทรทัศน์มากที่สุด และต้องการให้เผยแพร่ข่าวสารความรู้เรื่องโรคเอดส์ทางวิทยุโทรทัศน์มากที่สุดถึงร้อยละ 72.0

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรขยายพื้นที่ในการทำวิจัยในระดับภาคและระดับประเทศ เพื่อให้ผลที่ได้สามารถนำไปใช้อ้างอิง และสรุปได้กว้างขวางขึ้น
2. ควรขยายกลุ่มประชากรไปยังกลุ่มเสียงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หญิงอาชีพพิเศษ เช่น ผู้ติดตามเพศผิด ผู้ค้าส่งทางเพศ ฯลฯ
3. ศึกษาการเปิดรับข่าวสารทางสื่อชนิดอื่น ๆ บ้าง เช่น สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจเพื่อที่จะได้นำมาเปรียบเทียบกับสื่อมวลชน